

**CTY CP PT NGUỒN LỰC  
THĂNG LONG DIH**

Số:17/2023/CV- DIH.,JSC  
V/v Tuyển lao động đi làm việc  
ở nước ngoài tại địa phương

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Công ty Cổ phần phát triển nguồn lực Thăng Long DIH (THANGLONG DIH.,JSC) thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo giấy phép số 55/LĐT BXH - GP của Bộ Lao động thương binh và xã hội, cấp ngày 18 tháng 08 năm 2023. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: 61C, Ngõ 66, Tổ 5, Phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội. Địa chỉ chi nhánh của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh: Số 279 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh số 0108963856 - 001 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 12 năm 2019.

Người đại diện chi nhánh – Ông Nguyễn Bá Đức – Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh.

Công ty chúng tôi đã đăng ký hợp đồng với Cục Quản lý lao động ngoài nước cho việc thực hiện hợp đồng của thị trường Nhật Bản, hiện tại chúng tôi đang cần tuyển lao động để cung ứng cho phía đối tác Nhật Bản.

Để chuẩn bị tạo nguồn lao động cho các đơn hàng trong thời gian tới với số lượng và điều kiện phù hợp, qua tìm hiểu chúng tôi được biết tỉnh Phú Yên có lực lượng lao động chất lượng, rất phong phú được phía đối tác Nhật Bản đánh giá cao khi sang Nhật Bản làm việc và chính sách vay vốn hỗ trợ cho người lao động tỉnh nhà khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nay chúng tôi gửi tới Quý cơ quan lời đề nghị được tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi thực hiện tiếp xúc tuyển chọn lao động tại các địa phương thuộc tỉnh Phú Yên và phối hợp tuyển dụng với các cơ quan chuyên môn của tỉnh như: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên; Trung tâm GDNN & GDTX các Huyện, Thị, Thành Phố; các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc tỉnh Phú Yên....

Đây cũng là dịp để tạo công việc làm và cơ hội mới tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, cũng như thực hiện chủ trương và chính sách hỗ trợ của Trung ương



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

và của địa phương về việc giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đem về nguồn ngoại tệ cho đất nước.

Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Thăng Long DIH mong nhận được chấp thuận và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Quý cơ quan và các địa phương tại tỉnh của tỉnh Tiền Giang. Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

-Như trên.

-Lưu VT;

**CTY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC  
THĂNG LONG DIH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÁI HỒNG HẠNH**

